

**QUẬN ỦY HÀ ĐÔNG  
BAN TUYÊN GIÁO**

\*

Số ~~104~~ CV/BTGQU

*V/v tăng cường công tác tuyên truyền  
phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.*

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

*Hà Đông, ngày 07 tháng 10 năm 2021*

*Kính gửi:* - Các phòng, ban, đơn vị thuộc Quận,  
- Các tổ chức cơ sở Đảng.

Hiện nay, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong cả nước đang bước vào giai đoạn mới theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Ngày 20/9/2021 UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc “*Điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới*”, theo đó điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn Thành phố theo nguyên tắc tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, trong 03 tuần qua, một bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là, tụ tập đông người tại địa điểm công cộng, không đeo khẩu trang... Trên địa bàn Quận xuất hiện các ca F0 không rõ nguồn lây. Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Quận vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp và nguy cơ bùng phát dịch bệnh Covid -19.

Trước tình hình trên cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về phòng chống dịch Covid -19 để nâng cao nhận thức của cộng đồng trong thực hiện các biện pháp, quy định phòng chống dịch trong giai đoạn mới. Ban Tuyên giáo Quận uỷ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục xác định giải pháp tuyên truyền vẫn là giải pháp quan trọng hàng đầu của công tác phòng, chống dịch Covid-19. Vì vậy, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, làm rõ tình hình và tính chất nguy hiểm, nguy cơ bùng phát và tác hại của dịch Covid-19; tập trung tuyên truyền chính xác, kịp thời diễn biến của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới.

2. Đề nghị các cấp uỷ chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp phòng dịch theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu, tự giác thực hiện và hưởng ứng tham gia phòng chống dịch, không chủ quan, lơ là. Đồng thời, rà soát chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng hỗ trợ người dân ở các khu vực phải áp dụng biện pháp phong toả, chủ động ứng phó với tình hình dịch ở cấp độ cao hơn. Tiếp tục duy trì chế độ thông tin, báo cáo theo các

khung thời gian đã thống nhất.

3. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên toàn Quận các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra trong tình hình mới như: Không ra khỏi nhà, đi lại nhiều nơi khi không thật cần thiết, không tụ tập quá 10 người ngoài trụ sở cơ quan, bệnh viện, trường học; yêu cầu thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng; triển khai thực hiện tốt thông điệp “5K” (gồm Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) trong phòng chống dịch bệnh. Tuyên truyền việc đeo khẩu trang bắt buộc, sát khuẩn tay tại các khu vực cách ly, các khu dân cư tập trung, trụ sở các cơ quan, đơn vị; nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác... phải thông báo ngay cho chính quyền cơ sở, cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn quản lý sức khỏe kịp thời.

4. Tuyên truyền cho các hộ dân kinh doanh các mặt hàng thiết yếu và khách hàng thực hiện tốt công tác phòng dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn và giữ khoảng cách và khai báo mã QR.

5. Tuyên truyền, giáo dục người dân chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng, với phương châm tự dự phòng là chính, thực hiện tốt việc tiêm hai mũi vắc xin phòng Covid -19, tham gia thực hiện test Covid khi được chính quyền đề nghị, yêu cầu.

6. Tăng cường tuyên truyền cho người dân, các doanh nghiệp trên địa bàn Quận phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc chấp hành thực hiện các các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định như: Duy trì việc đeo khẩu trang; sử dụng nước sát khuẩn tay, kiểm tra thân nhiệt, khai báo QR trước khi vào cơ quan, đơn vị làm việc và giao dịch để bảo vệ sức khỏe an toàn của bản thân và cộng đồng gắn với việc kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm nhằm ngăn chặn và xử lý hiệu quả. Kiên quyết xử phạt các trường hợp vi phạm, xử lý nghiêm trước pháp luật các tổ chức, cá nhân khai báo không kịp thời, không trung thực để xảy ra hậu quả lây lan dịch bệnh Covid-19.

7. Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời đấu tranh có hiệu quả đối với các thông tin sai lệch (cả ngoài xã hội và trên môi trường mạng internet) về dịch bệnh gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, làm mất ổn định xã hội, ảnh hưởng xấu tới sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Quận, Thủ đô và đất nước. Tuyên truyền việc xử lý nghiêm minh của pháp luật cũng như sự bất bình của dư luận xã hội đối với các phần tử xấu lợi dụng dịch bệnh để chống phá Đảng, nhà nước.

8. Tuyên truyền, biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống dịch. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp chung tay ủng hộ, đóng góp để tăng cường nguồn lực mua vắc xin phòng, chống dịch Covid-19, đóng góp tinh thần và vật chất chung tay cùng cả nước trong hỗ trợ giúp đỡ những

người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19.

Ban Tuyên giáo Quận uỷ đề nghị các TCCS Đảng, các phòng, ban, đơn vị triển khai hiệu quả, kịp thời phản ánh, báo cáo về Ban Tuyên giáo Quận uỷ qua nhóm zalo TUYÊN GIÁO HÀ ĐÔNG để tổng hợp báo cáo Thường trực Quận uỷ./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Thành uỷ (b/c),
- Thường trực Quận uỷ (b/c),
- Như đề gửi,
- Lưu TG.

**K/T TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Đặng Thị Thu Hương**